



**แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**



**องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลนางรองต่อไป

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลนางรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลนางรอง ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้ จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขต พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2 – 3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	3
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	4
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)	5 – 7
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)	8 – 49
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)	50

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมดผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภท ครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
(แบบ ผด. 01)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ ชุมชนน่าอยู่ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	18	100	7,960,300	100	กองช่าง
รวม	18	100	7,960,300	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12 5 9	46.16 19.23 34.61	670,000 280,000 330,000	52.35 21.87 25.78	สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข
รวม	26	100	1,280,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการเกษตร - แผนงานงบกลาง	6 2 11	31.58 10.52 57.90	565,000 80,000 16,225,216	3.34 0.48 96.18	กองสาธารณสุข สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม
รวม	19	100	16,870,216	100	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณี - แผนงานการศึกษา - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4 5	44.44 55.56	1,442,908 220,000	86.77 13.23	กองการศึกษา
รวม	9	100	1,662,908	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว					
- แผนงานเคหะและชุมชน	1	25.00	30,000	25.00	กองสาธารณสุข สำนักปลัด
- แผนงานการเกษตร	3	75.00	90,000	75.00	
รวม	4	100	120,000	100	
รวมทั้งสิ้น	76	100	27,893,424	100	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(แบบ ผด. 02)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอกควาย หมู่ที่ 7	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	490,000	บ.คอกควาย	กองช่าง				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตาก แดด หมู่ที่8	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	498,000	บ.ตากแดด	กองช่าง													
3.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่ง หมู่ที่5	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	486,000	บ.ทุ่ง	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบัวตารุ้ง หมู่ที่ 6	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 825 ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	490,000	บ.บัวตารุ้ง	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองจั่ว หมู่ที่ 13	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 525 ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	309,000	บ.หนองจั่ว	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเห่ล้อม หมู่ที่ 2	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	486,000	บ.หนองงูเห่ล้อม	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเข้ม หมู่ที่ 11	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	486,000	บ.หนองตาเข้ม	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแพงพวย หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	494,000	บ.แพงพวย	กองช่าง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
9.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.บ้าน แพงพวย หมู่ที่ 9	ปริมาณงานวางระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 240 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	492,000	บ.แพงพวย	กองช่าง				←—————→						
10.	โครงการซ่อมแซม ถนนในเขตพื้นที่ ตำบลนางรองโดย การเกรดปรับเกลี่ย	ปริมาณงานซ่อมแซมถนนใน เขตพื้นที่ตำบลนางรองโดย การเกรดปรับเกลี่ย	192,000	หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 7,8,10,11 12,13,14	กองช่าง				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11.	โครงการซ่อมแซม อาคารสำนักงานและ ปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ และก่อสร้าง โรงจอดรถ	ปริมาณงานซ่อมแซม อาคารสำนักงานและ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์และก่อสร้าง โรงจอดรถตามแบบแปลน ประมาณการค่าวัสดุ ก่อสร้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลนางรอง กำหนด	1,155,000	อบต.นางรอง	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
12.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนจ่าย น้ำระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนอง เสม็ดพัฒนา หมู่ที่14	ปริมาณงานปรับปรุงท่อ เมนประปาชนิดท่อพีวีซีชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 1,636 เมตร และติดตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย	424,000	บ.หนอง เสม็ดพัฒนา	กองช่าง				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
17.	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์	ปริมาณงานตามแบบแปลนประมาณการค่าวัสดุก่อสร้างของอบต.นางรองกำหนด	340,300	หมู่ที่ 1-14	กองช่าง				←—————→						
18.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้	10,000	-	กองช่าง				←—————→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง/เลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบ วาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี อื่นๆ)	100,000	ตำบล นางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.	โครงการพัฒนา ศักยภาพทรัพยากร บุคคลและพัฒนา องค์กรเชิงบูรณาการ	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	250,000	อบต. นางรอง และนอก สถานที่ ต่างจังหวัด	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการค่าย สร้างสรรค์ สมานฉันท์สำนึก รักชาติ รักถิ่น	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	30,000	ตำบล นางรอง	สำนักปลัด														
4.	โครงการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	30,000	ตำบล นางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน การป้องกันและต่อต้าน การทุจริต	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	20,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด													
6.	โครงการ อบต.สัญจร / อบต.เคลื่อนที่	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	40,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7.	โครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อ การจัดงานพระ ราชพิธีและรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนางรอง ในโครงการ จัดงานพระราชพิธีและรัฐ พิธีต่างๆ ของอำเภอ นางรอง	20,000	ศาลาประชาคม อำเภอนางรอง และหน้าที่ว่าการ อำเภอนางรอง	สำนักปลัด			←————→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8.	โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	10,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด													
9.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร กฎหมายเบื้องต้นฯ	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุน เทศบาลเมือง นางรอง ในการดำเนิน โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	20,000	ศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมอำเภอ นางรอง	สำนักปลัด							←————→					
11.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบล	100,000	อบต. นางรอง	กองคลัง	←————→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12.	โครงการเพิ่ม ศักยภาพในการ จัดเก็บภาษี	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	20,000	อบต. นางรอง	กองคลัง				←————→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	โครงการแก้ปัญหา หมอกควันและไฟป่า	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฝึกอบรม	20,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด														
2.	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการฝึกอบรม	20,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนหรืออำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วง เทศกาล การฝึกอบรมซักซ้อม ในการป้องกันอุบัติเหตุ	40,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด														
4.	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ ตำบลนางรอง	100,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5.	โครงการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบล นางรอง	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบล นางรอง	100,000	อบต. นางรอง	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการพลังสตรี เสริมสร้างชุมชน เข้มแข็งไร้ความ รุนแรง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบล นางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม														
4.	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อ ดำเนินงานในกิจการ ของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของกิ่ง กาชาดอำเภอนางรอง	10,000	กิ่งกาชาด อำเภอนางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.	โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และกิจกรรมต่างๆ ของ เหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	10,000	เหล่ากาชาด จังหวัด บุรีรัมย์	กอง สวัสดิการ สังคม				←————→										
6.	โครงการเพิ่มพูนพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขชุมชน และด้านสุขภาพแกนนำ ด้านสาธารณสุขและภาค เครือข่าย	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้ายค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน โครงการ	150,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข				←————→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการป้องกัน และกำจัดโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	100,000	หมู่ที่ 1 -14	กอง สาธารณสุข													
2.	โครงการป้องกัน และกำจัดโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ ตำบลในการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นในโครงการ	20,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข													
3.	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ นางรอง ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	อำเภอ นางรอง	กอง สาธารณสุข													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4.	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ฝึกอบรม อาสาปศุสัตว์ ตำบลในการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	50,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข															
5.	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข															
6.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน ฯ	100,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลนางรอง อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ตามอัตราแบบขั้นบันได	11,505,600	ตำบล นางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→
2.	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ในพื้นที่ตำบลนางรอง	3,408,000	ตำบล นางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→
3.	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลนางรอง	180,000	ตำบล นางรอง	กอง สวัสดิการ สังคม	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.	สำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิด จำเป็นหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย การป้องกันและ ระงับภัยจากโรคต่างๆ หรือเหตุ อื่นๆ	427,068	ตำบล นางรอง	สำนักปลัด														
5.	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	เพื่อสมทบกองทุน ก.บ.ท. ร้อย ละสองจากประมาณการรายรับ ทุกประเภทตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	421,430	-	กองคลัง														
6.	เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	150,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลนางรอง	กองการศึกษา				↔										
4.	ค่าอาหารเสริม (นม)	สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลนางรอง	1,442,908	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลนางรอง	กองการศึกษา	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการแข่งขัน กีฬาประจำตำบล นางรอง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า จัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	100,000	ตำบล นางรอง	กอง การศึกษา													
2.	โครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า จัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบล นางรอง	กอง การศึกษา													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.	โครงการ ประเพณีลอย กระทง	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบล นางรอง	กอง การศึกษา		←→											
4.	โครงการ ประเพณี สงกรานต์	เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าเครื่องเสียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบล นางรอง	กอง การศึกษา							←→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5.	โครงการ ส่งเสริม ประเพณีแห่ เทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษา เช่น ค่า วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดเตรียม สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าซีดี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	วัดในเขต ตำบล นางรอง	กอง การศึกษา														↔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.	โครงการ ส่งเสริมการ บริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่า ป้ายไว้นิล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบล นางรอง	กอง สาธารณสุข															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (กิจกรรมฝักน้ำไว้กับดิน)	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบลนางรอง	สำนักปลัด															
2.	โครงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบลนางรอง	กองสาธารณสุข															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.	โครงการอบต.นางรอง รวมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	เพื่อเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นในโครงการ	30,000	ตำบลนางรอง	สำนักปลัด														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด. 02/1)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประเภทครุภัณฑ์.....-

1.1 แผนงาน.....-

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
-	-	-	-	-	-													
รวม	-	-	-	-	-													

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ไม่ได้ดำเนินการตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

